

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย หลังมีแรงขายทำกำไรสกุลเงิน-หุ้นภูมิภาค

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย ตามแรงขายทำกำไรในสกุลเงินและหุ้นในภูมิภาค ขณะที่ตลาดยังคงรอดูปัจจัยใหม่จากต่างประเทศ ต่อไป

*ดอลลาร์รักษาช่วงบวกไว้ได้ ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังพุ่งขึ้นจากรายงานที่ระบุว่า การจ้างงานในภาคเอกชนของสหรัฐ เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา

*ADP Employer Services เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานในภาคเอกชนของสหรัฐ เพิ่มขึ้นเกินคาด 281,000 ตำแหน่งในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็น การเพิ่มขึ้นรายเดือนมากที่สุด นับตั้งแต่เดือนพ.ย.55

*ขณะที่ข้อมูลภาคการผลิต และยอดขายรถยนต์ในสหรัฐ ออกมาสดใสเช่นกัน ซึ่งสนับสนุนมุมมองว่า เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวขึ้นอย่างมาก หลังจากชะลอตัวในไตรมาสแรก

*ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์ที่ 2.63% หลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ซึ่งช่วยหนุนดัชนีดอลลาร์ปรับขึ้น

*สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน รายงานในวันนี้ว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ ร่วงลงสู่ระดับ 55.0 ในเดือนมิ.ย. จากระดับ 55.5 ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน แต่ยังคงสูงกว่าระดับ 50 ที่แบ่งแยกระหว่างการขยายตัวและการหดตัว

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.388 บาท

*09.00 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.38/40 จาก 32.34/40 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.37/41 จาก 32.36/38 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.86/91 จาก 101.77 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3653/55 จาก 1.3659 เมื่อวาน

"คงต้องไปรอดตัวเลข non-farm(การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ)
คืนนี้ ว่าจะจะเป็นประเด็นอะไรหรือเปล่า เพราะช่วงนี้ตลาดค่อนข้างเงียบ แต่ดูจากค่าเงิน
กับตลาดหุ้นเอเชีย ที่เข้านี้มี take profit ดอลลาร์/บาท ก็อาจจะมีตั้งได้บ้าง"

ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทวันนี้อาจอ่อนค่าได้เล็กน้อย ตามแรงขายทำกำไร

ในสกุลเงินและตลาดหุ้นภูมิภาค แต่ภาพรวมยังน่าจะเป็นการแกว่งตัวในกรอบแคบต่อไป

เพื่อรอปัจจัยใหม่ เช่น การเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ใน

คืนนี้ และผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ในวันนี้

ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวในกรอบแนวต้าน 32.35 และ

แนวรับที่ 32.45

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้